



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 490/2553

25 สิงหาคม 2553

กระทรวงเกษตรฯ หารี้ออุปทูตสหรัฐฯ หวังขยายความร่วมมือด้านการเกษตร และเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรไปสหรัฐฯ

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับ นางจู ดิธ เบธ เซฟคิน (Ms. Judith Beth Cefkin) อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือด้านการเกษตร ว่า การหารือครั้งนี้ ทางสหรัฐฯ ได้มีการเสนอความร่วมมือด้านวิชาการด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงกฎและระเบียบของแต่ละประเทศ รวมถึงความปลอดภัยด้านอาหาร ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความประสงค์จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐฯ เพื่อดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีความก้าวหน้ามาก

สำหรับการหารือเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ทางสหรัฐฯ มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะเรื่องการที่ฝ่ายไทยจะต้องเดินทางไปตรวจรับรองฟาร์ม / แหล่งผลิตต้นทางของประเทศที่จะส่งออกสินค้าปศุสัตว์มายังประเทศไทย จึงต้องการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยฝ่ายไทยได้แจ้งว่าเป็นกฎระเบียบที่ใช้กับทุกประเทศ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และหากฝ่ายสหรัฐฯ มีข้อติดขัดอย่างไรให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนการหารือเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าสารเคมีด้านการเกษตร (Agricultural Chemicals) ฝ่ายสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการยื่นขออนุญาตนำเข้าสารเคมีด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร และสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา ซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่าถ้ายื่นภายในกำหนดก่อน 3 เดือน ตามที่ประกาศไป ก็จะไม่มีปัญหาในการอนุญาต

นายอภิชาติ กล่าวต่อไปว่า ในส่วน ฝ่ายไทยได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรไปสหรัฐฯ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการตรวจรับรองล่วงหน้า (Preliminary Program) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ซึ่งช่วยให้การส่งออกสินค้าเกษตรไทยสะดวกขึ้น เนื่องจากสินค้าที่จะส่งไปสหรัฐฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ที่ประจำในประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริงยังมีปัญหาเรื่องในการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เนื่องจากฝ่ายศุลกากรของสหรัฐฯ ยังมีการตรวจสินค้าที่ผ่านระบบดังกล่าวแล้ว ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงฝากให้ฝ่ายสหรัฐฯ พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังขอให้ฝ่ายสหรัฐฯ ช่วยติดตามเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ ยื่นขอ

เป็นหน่วยงานรับรองระบบงานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ได้เสนอไว้ตั้งแต่ปี 2551 อีกทั้งประเด็นที่
กรมประมงสนใจขยายความร่วมมือใน โครงการให้บุคคลที่สามที่มีศักยภาพเป็นผู้ตรวจสอบโรงงานและ
สินค้าแทนเจ้าหน้าที่ (Third Party Certification Program) ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งออก
สินค้าประมงไปสหรัฐฯ โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบที่ปลายทางสหรัฐฯ ด้วย